



ที่ สกอ. 008/2560

27 มกราคม 2560

เรื่อง รายงานคดีความ และแต่งตั้งกรรมการชุดย่อย

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยบริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นเนลเอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ได้รับสำเนาคำฟ้องของศาลปกครองกลาง เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 และ ได้รับคำสั่งเรียกให้ทำคำให้การ ในคดีหมายเลขดำที่ 1609/2559 จากศาลปกครองกลาง ซึ่ง บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ("CAT") ได้เป็นผู้ฟ้องคดีต่อศาลปกครองกลาง เพื่อดำเนินคดีเอาผิดกับผู้ถูกฟ้องคดีทั้ง 4 ราย ได้แก่ บริษัทจำกัดอื่นจำนวน 2 ราย ซึ่งมีได้เป็นบริษัทในกลุ่มของบริษัทฯ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวโยงกันกับบริษัทฯ แต่อย่างไรก็ตามเป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 และผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 โดยมี บริษัทฯ เป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่ 3 และ ธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง เป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่ 4 ในข้อหาผิดสัญญาและเรียกค่าเสียหาย โดยมีจำนวนทุนทรัพย์ตามฟ้องของผู้ฟ้องคดี 164,342,219.79 บาท ( หนึ่งร้อยหกสิบล้านสามแสนสี่หมื่นสองพันสองร้อยสิบเก้าบาทเจ็ดสิบเก้าสตางค์ )

โดยในคดีดังกล่าว CAT ได้ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2551 CAT ได้ว่าจ้าง กิจการร่วม แอล เอส ไอ ( LSI Consortium ) ("LSI") ซึ่งประกอบไปด้วย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ถึง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 3 ในฐานะผู้รับจ้าง ได้ตกลงเข้าทำสัญญาจ้างเหมาจัดทำระบบ Integrated Billing and Customer Services System (IBACSS) และจัดทำระบบ Billing Mediation ("สัญญาว่าจ้าง") โดยมีมูลค่าของสัญญาจ้างเหมารวมทั้งสิ้น 953,359,300 บาท ซึ่ง LSI ได้ส่งมอบงานตามที่ว่าจ้างตามโครงการ IBACSS ทั้งหมด อันรวมถึงงานติดตั้งและพัฒนาระบบงานโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับงานบริการลูกค้าและลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relationship Management : CRM ) ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของงานในโครงการดังกล่าวด้วย ให้แก่ CAT เป็นที่เรียบร้อยแล้วในปี 2552 โดยการนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ได้ส่งมอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Epiphany CRM อันเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 เป็นผู้มีหน้าที่ในการจัดหาและติดตั้งระบบ CRM ให้แก่ CAT ได้ใช้งาน ต่อมา CAT ได้รับการแจ้งจากบริษัท อินฟอร์ ซอฟต์แวร์ (ประเทศไทย) จำกัด (INFOR) ซึ่งเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Epiphany CRM ในภายหลังจากการได้ใช้งานไปแล้วว่า CAT ได้ใช้จำนวนสิทธิการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์เกินจำนวนไปกว่าสิทธิที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ จึงขอให้ CAT และ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ระวังการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ดังกล่าว

CAT เห็นว่าตนเองได้รับความเสียหาย จึงนำคดีนี้มาฟ้องร้องเป็นคดีต่อศาลปกครองกลาง บริษัทฯ ใคร่ขอเรียนและชี้แจงว่า ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้พิจารณาหาแนวทาง เพื่อที่จะระงับและยับยั้งความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นแก่บริษัทฯ ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของ LSI อันอาจจะต้องรับผิดชอบร่วมกันในผลร้ายที่อาจจะเกิดขึ้นแก่ LSI ฝ่ายจัดการของบริษัทฯ จึงได้เข้าเจรจาร่วมกับ CAT และ INFOR เพื่อบรรเทาและระงับผลร้ายที่อาจจะเกิดขึ้น และได้ข้อสรุปในเบื้องต้นทั้ง 3 ฝ่าย ( ได้แก่ บริษัทฯ CAT และ INFOR ) ในแนวทางการระงับและยุติข้อพิพาทแห่งคดีที่ CAT จะถอนฟ้องการดำเนินคดี กับบริษัทฯ ดังนี้



1. CAT จะต้องได้รับ Release Letter ซึ่งออกโดย INFOR ว่าจะไม่ดำเนินคดีใดๆ เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Epiphany CRM ดังกล่าว กับ CAT ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
2. CAT จะต้องได้รับสิทธิการใช้งาน (Right to Use) โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Epiphany CRM จาก INFOR

โดยในการยุติข้อพิพาทดังกล่าวนี้ INFOR และ CAT จึงได้กำหนดเงื่อนไขให้ บริษัทฯ ดำเนินการดังต่อไปนี้

(ก) ต้องชำระค่า Software License CRM แก่ INFOR จำนวน 21,152,297 บาท (ก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม)

(ข) ต้องชำระค่าเสียหาย แก่ CAT จำนวน รวม 1,935,592.73 บาท (สุทธิ)  
รวมเป็นเงิน 23,087,889.73 บาท

ด้วยเหตุดังกล่าว ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560 จึงได้พิจารณาเห็นว่าหากบริษัทฯ จะต้องถูกฟ้องร้องเป็นคดีและมีภาระรับผิดชอบที่จะต้องร่วมรับผิดชอบในคดีนี้ที่มีจำนวนทุนทรัพย์ทางคดีจำนวนมากและคู่ความอีกฝ่ายถือเป็นหน่วยงานของรัฐ ก็อาจจะทำให้เกิดภาพลักษณ์ของบริษัทฯ ในแง่ไม่ดีต่อมุมมองของสังคมโดยรวมได้ และเพื่อเป็นการบรรเทาและยับยั้งความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ใช้แนวทางการประนีประนอมยอมความกับ CAT และ INFOR ตามเงื่อนไขและแนวทางที่กล่าวไว้แล้วข้างต้นเพื่อยุติข้อพิพาทกับ CAT ตามที่ได้มีการเจรจาต่อรองกันไว้

ทั้งนี้ หาก CAT ได้ดำเนินการถอนฟ้องคดี บริษัทฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบในโอกาสต่อไป

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560 ยังได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งให้นายพรเทพ ทิพย์ทัศน์ เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม 2560 เป็นต้นไป ส่งผลให้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ประกอบด้วย

1. ศ. ดร. ไพโรจน์ สัตยธรรม - ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
  2. ผศ. ดร. ยศพงษ์ ลอนนวล - กรรมการบริหารความเสี่ยง
  3. นายพรเทพ ทิพย์ทัศน์ - กรรมการบริหารความเสี่ยง
- จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสถิตพงษ์ ทองถม)

รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานบัญชีและการเงิน  
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ